



ประกาศ ศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

.....  
ตามประกาศศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ลงวันที่ ๒๙  
สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือก  
โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  
ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง  
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและ  
ทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาออกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยกำหนดทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๗ หากไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยนำหลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือรับรองจาก สำนักงาน กคศ. ที่รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ  
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาใบประเมินแสดงผลการเรียนรู้ พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.  
ว่าด้วยโรค จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)

อนึ่ง หากปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  
ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามประกาศ ฉบับนี้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ  
ตำแหน่งไม่ตรงตามรายละเอียดในประกาศของศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม  
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้ถือว่าผู้ผ่าน  
การคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ รายนั้นเป็นผู้ขาด  
คุณสมบัติ ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี งบประมาณ  
๒๕๕๗ หรือหากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่ง  
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม